



ที่ มท ๐๒๐๔.๑/ว ๑ ๔๔๑๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๔.๑/ว ๔๔๑๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒. แบบฟอร์มโครงการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดพิจารณาขอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
“โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด” ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอโนมา ๒-๓ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (Anoma Grand
Bangkok) เพื่อร่วมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ข้างต้น มาใช้
ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรปรับปรุงแบบจากแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแผนขับเคลื่อน
การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแผนฯ ดังกล่าว มีแนวทางการขับเคลื่อน ๓ แนวทาง ได้แก่
(๑) สนับสนุนให้จังหวัดดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตามแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) สนับสนุนให้จังหวัดดำเนินกิจกรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง และ (๓) ส่งเสริมให้มีกลไกในการขับเคลื่อน กำกับดูแล
และติดตามประเมินผลการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในส่วนกลางและระดับจังหวัด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณ
สำหรับจัดสรรให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (สำหรับจังหวัดที่มีการลงนามแล้ว/
จังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการลงนาม และจังหวัดที่ยังไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์
แต่มีความคิดริเริ่มที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศ) กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่คาดว่าจะใช้สำหรับขับเคลื่อนการดำเนิน

/ความสัมพันธ์ ...

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงมหาดไทยใช้ประกอบการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องตามแบบฟอร์มโครงการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
กองการต่างประเทศ
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๙๐
มท ๕๐๔๑๕